

เดอะแวลลูซิสเต็มส์รับมอบรางวัลสุดยอดตัวแทน จำหน่ายที่มียอดขายสูงสุดในอาเซียน ประจำปี 2 555 จากอินเทอร์เน็ตเมค

บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอส โฮลดิ้งส์) ผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย ได้รับรางวัล Distributor of the Year, 2012 จากบริษัทอินเทอร์เน็ตเมค อิงค์ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศเวียดนาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องในโอกาสที่แวลลูฯ สามารถสร้างยอดขายให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมียอดขายติดอันดับสูงสุดในอาเซียน เมื่อปี 2555 นับเป็นการบ่งบอกและยืนยันถึงศักยภาพของแวลลูฯ ทั้งความพร้อมด้านการจัดจำหน่ายและการให้บริการหลังการขาย ที่สามารถดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี



นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด กล่าวถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “นับเป็นเกียรติประวัติและเป็นความภาคภูมิใจของแวลลูฯ เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของทั้งทีมงานของอินเทอร์เน็ตเมค (ประเทศไทย) และของแวลลูฯ เองที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันสินค้าของอินเทอร์เน็ตเมคจนเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าทั่วไป พวกเราจะยังคงมุ่งมั่นในการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ทรงประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการใช้งานมานำเสนอแก่ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านอย่างต่อเนื่องต่อไป”



ผลิตภัณฑ์ของอินเทอร์เน็ตเมคที่แวลลูฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ สินค้าในกลุ่มบาร์โค้ด อาทิ Barcode scanner, Mobile computer, Barcode printer, RFID, Media และ Service โดยเป็นสินค้าที่ใช้สำหรับการเช็คสต็อก คลังสินค้า ร้านค้าปลีก ระบบขนส่ง การคิดค่าระวางเรือ งานไปรษณีย์ เช่น การรับ EMS และการจดมิเตอร์ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด โทร.0-2661-6666, 0-2261-2900

เกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเต็มส์

บริษัทเดอะแวลูซิสเต็มส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทอีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีเครือข่ายของช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 23,000 ราย กระจายอยู่ทั้งในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

บริษัทเดอะแวลูซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรินด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษา ระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 3 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 3 และชั้น 4, อาคารชาวยุโรป สหราชอาณาจักร 2 และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนองคาย

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลูซิสเต็มส์ ได้ที่ www.value.co.th